

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/ว ๙๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งคณะกรรมการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค จำนวน ๙ ชุด
๒. คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนา
โรงเรียนดีประจำตำบล ส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ขึ้น ระหว่าง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๙ จุด จุดละ ๒ วัน จำนวน ๓,๓๐๒ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานที่เกิดจากการกระบวนการเรียนรู้ Best Practices การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านงานอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทและการตลาด เป็นต้น โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ รับผิดชอบในการดำเนินงานการจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบเป็นประธานการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ของแต่ละจุด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งคำสั่งคณะทำงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือแจ้งและอนุญาตให้ ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด

๒. คำสั่งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนา โรงเรียนดีประจำตำบล ส่วนกลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมชื่นชมผลงาน และให้ขวัญกำลังใจ รวมทั้งประเมินผลการจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล โดยภาพรวม ทั้งนี้โดยเบิกงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ จุดประชุมสัมมนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนและจัดสรรงบประมาณไปแล้ว

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับประเทศ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ไปร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ตามจุดที่โรงเรียนเข้าสัมมนา ทั้งนี้โดยเบิก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ อาหาร เบี้ยเลี้ยง ในการไปราชการจากงบประมาณที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/ว๓๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

๔. การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ได้มีการประชุมและวางแผนจัดทำเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อมอบให้กับผู้เข้าประชุม และโรงเรียน ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การประชุมสัมมนาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและ เร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขออนุญาตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ใช้สำเนา ลายมือชื่อพิมพ์ในเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๖